



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2555

อคส. ฟุ้งอินโดนีเซียสนใจซื้อข้าวไทยไม่หวังราคาสูงกว่าประเทศอื่น

พ.ต.ต.ศราวุธ สกุลมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า จากการที่ตนได้เดินทางไปพบกับผู้บริหารระดับสูงขององค์การสำรองข้าวประเทศอินโดนีเซีย (บลูล็อก) ซึ่งทางบลูล็อกได้แสดงความสนใจที่สั่งซื้อข้าวจากประเทศไทย เนื่องจากภายในประเทศอินโดนีเซีย มีความต้องการบริโภคข้าวอีกจำนวนมาก และแม้ที่ผ่านมาทางประเทศอินโดนีเซียจะซื้อข้าวจากประเทศเวียดนามและอินเดีย แต่ทั้ง 2 ประเทศดังกล่าวมีปัญหาด้านการขนส่ง ทำให้ไม่สามารถส่งมอบข้าวได้ทันตามกำหนด ขณะที่ประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องการส่งมอบ ทางประเทศอินโดนีเซียจึงสนใจซื้อข้าวจากประเทศไทย แม้จะมีราคาสูงกว่าก็ตาม

"นับว่าเป็นข่าวดีของไทยในการขายข้าว และเป็นความได้เปรียบที่ไทยมีระบบโลจิสติกส์ ที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทาง บลูล็อกยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสั่งซื้อข้าวจากไทยเป็นปริมาณเท่าไร แต่ที่ผ่านมาอินโดนีเซียได้สั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศ เป็นหลักไม่ต่ำกว่า 2-3 ล้านตัน เพราะต้องใช้ ทั้งการบริโภคในครัวเรือนและใช้แจกตามประเพณีทางศาสนา"พ.ต.ต.ศราวุธ กล่าว

นอกจากนี้ ตนยังได้หารือร่วมกับ ผู้บริหารห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของทางประเทศ อินโดนีเซีย คือ "เดอะ ฟู้ด ฮอลล์" ซึ่งมีสาขา อยู่ทั่วประเทศ โดยห้างค้าปลีกดังกล่าวมีความสนใจสั่งนำเข้าข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจากประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อวางจำหน่ายภายในห้าง โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นระดับบนหรือพรีเมียม เนื่องจากข้าวหอมมะลิของประเทศไทยมีคุณภาพดีเป็นที่นิยมของลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทางรัฐบาลอินโดนีเซีย ยังไม่อนุญาตให้นำเข้าข้าวหอมมะลิ เพราะต้องการปกป้องเกษตรกรภายในประเทศ แต่หลังจากที่ อคส.พบว่ามีความต้องการซื้อสูง ตนจึงแจ้งไปยัง รมว.พาณิชย์ ให้รับทราบถึงเรื่องดังกล่าว เพื่อทำหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลอินโดนีเซีย ให้ยกเว้นการห้ามนำเข้าข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประเทศไทยเข้าไปทำตลาดในประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นจะทำการหารือกันอย่างเป็นทางการในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลต่อไป

ที่มา แนวหน้า

คาดไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวโลกเร็ว ๆ นี้

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ไทยอาจสูญเสียตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกในเร็ววันนี้ เนื่องจากรัฐบาลยืนยันที่จะหนุนราคาข้าว แม้ว่าต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก

นางสาวกอบสุข บอกว่า ประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยคือ เวียดนาม อินเดีย พม่า และเวียดนาม โดยเฉพาะเวียดนามเป็นคู่แข่งสำคัญที่สุด เนื่องจากเวียดนาม มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก

นอกจากนี้ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยังคาดการณ์ว่า เวียดนามจะแซงหน้าไทยภายใน 5 ปี ขณะที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐคาดการณ์ว่า ทั้งไทยและเวียดนามอาจส่งออกข้าว 6.5 ล้านตันเท่ากันในปีนี้

ทั้งนี้ ไทยและเวียดนาม มีสัดส่วนการส่งออกข้าวรวมกันประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณการส่งออกข้าวของโลกที่ 35 ล้านตันในปี 2554 แต่สัดส่วนของทั้งสองประเทศ ปรับลดลงหลังจากข้าวส่งออกจากอินเดีย มีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้น

นางสาวกอบสุข กล่าวด้วยว่า พม่า ก็เป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่น่ากลัวในระยะยาว เนื่องจากพม่า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นผู้ซื้อข้าวของเอเชีย พยายามฟื้นฟูการส่งออกข้าวของประเทศ

รัฐบาลไทย ให้คำมั่นที่จะรับซื้อข้าวในปริมาณสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ ในราคาที่อยู่ในระดับสูง เพื่อสร้างความพอใจให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นการผลักดันราคาข้าวในประเทศไทยให้ขยับสูงขึ้น รวมทั้ง ทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยปรับตัวลดลง 50% เมื่อเทียบกับปีต่อไป โดยมียอดส่งออกเพียง 700,000 ตันในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2555 พร้อมระบุว่า โครงการรับซื้อข้าวของรัฐบาลเป็นอุปสรรคที่สำคัญ

ผู้ส่งออกข้าวไทยเสนอราคาเอฟโอบี สำหรับข้าวสารที่ 550 ดอลลาร์ต่อตัน สูงกว่าอินเดียอยู่แล้วถึง 100 ดอลลาร์ แต่รัฐบาลยังมีแผนที่จะผลักดันราคาข้าวให้ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 800 ดอลลาร์ต่อตัน

นักวิเคราะห์เชื่อว่า รัฐบาลไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลจำนวน 3 ล้านตันได้ ขณะที่ปกติแล้วไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้สูงถึง 10 ล้านตันต่อปี โดยรัฐบาลไทย พยายามรับซื้อข้าวจากเกษตรกรทุกรายมา ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มียางานการขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาลให้กับต่างประเทศหรือภาคเอกชน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ไม่รับจำหน่ายข้าวหอมมะลินอกฤดู อ่างห้วยมาตรฐานข้าวไทยเสียหาย

นางวัชรวิญญู วัฒนวิญญู อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรม ได้ประชุมร่วมกับองค์การคลังสินค้า(อคลส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2555 ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ โดยได้รับการยืนยันจากทั้ง 2 หน่วยงานว่ามีความพร้อมแล้ว เพราะเป็นนโยบายต่อเนื่องจากโครงการจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 ที่จะสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ยังเหมือนเดิม แต่เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์ จึงเพิ่มความเข้มงวดในด้านปริมาณรับจำหน่าย ซึ่งหากชวานานำข้าวมาจำหน่ายเกินกว่า 20 % ของผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดก็จะมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น

ส่วนข้าวหอมมะลินาปี ซึ่งเป็นข้าวนอกฤดูกาลนั้นได้ข้อสรุปว่าจะไม่นำเข้ามาในระบบ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย แต่ทางอคลส. และอ.ต.ก. จะช่วยเหลือในการเชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกรแทน

ทั้งนี้ กรณีชวานานในจังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งเบาะแสการทุจริตในโครงการจำหน่ายข้าวนาปี ผ่านสายด่วน 1569 ซึ่งกรมการค้าภายในได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการตามกฎหมายแล้วนั้น เรื่องดังกล่าวพบว่าเป็นการร่วมมือทุจริตทั้งฝ่ายโรงสีและชวานาน หากผิดจริงจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีความผิดด้วยหรือไม่นั้นจะต้องดูที่เจตนาด้วย

นอกจากนี้ ในพื้นที่ที่ตรวจพบว่ามีทุจริต รวมทั้งผู้กระทำความผิดจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำทั้งหมดและไม่สามารถเข้าร่วมโครงการจำหน่ายได้อีกต่อไป

"การเข้มงวดเรื่องป้องกันการทุจริต ถือเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้ว ที่จะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด ซึ่งต่อไปพื้นที่ที่ตรวจพบการสวมสิทธิ์ หรือเกิดการทุจริตในโครงการจำหน่ายข้าวจะถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่สีแดง ที่จะต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ รวมทั้งขึ้นแบล็กลิสต์ผู้ที่ร่วมกระทำความผิด ไม่ให้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายด้วย" นางวัชรวิญญู กล่าว

ที่มา แนวหน้า

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-23 ก.พ. 2555 มีจำนวน 194,527 ตัน มูลค่า 93.485 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 23 ก.พ. 2555 มีจำนวน รวม 473,802 ตัน มูลค่า 247.238 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 49.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The General Statistics Office) รายงานว่า ในเดือน ก.พ. นี้ เวียดนามอาจจะส่งออกข้าวได้ถึง 300,000 ตัน ลดลง 39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 495,000 ตัน โดยคาดว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้จะมีการส่งออกข้าว 556,000 ตัน ลดลง 46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค. เวียดนามส่งออก 256,000 ตัน

วงการค้าข้าวคาดว่า ในปีนี้เวียดนามจะยังคงเป็นผู้จัดหาข้าวรายใหญ่ให้แก่อินโดนีเซีย หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศว่าจะนำเข้าข้าวในปีนี้อยู่ประมาณ 2 ล้านตัน

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลง ขณะที่อุปทานข้าวในฤดูใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น และคาดว่าราคาข้าวยังคงมีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องไปจนถึงเดือนหน้า ทั้งนี้ ข้าว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจาก 430-435 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งราคานี้ต่ำกว่าราคาข้าว 5% ของอินเดียซึ่งอยู่ที่ระดับ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ส่วนข้าว 25% นั้น ราคาอยู่ที่ระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจาก 405-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกัน และยังคงต่ำกว่าราคาส่งออกขั้นต่ำที่สมาคมอาหารกำหนดไว้ที่ 420 เหรียญสหรัฐต่อตันด้วย

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียประกาศว่าจะนำเข้าข้าวในปีนี้อยู่ประมาณ 2 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตในปีนี้จะลดลง

ทั้งนี้คาดว่า การนำเข้าข้าวจะดำเนินการในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government-to-government deals)

ในปีนี้ คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกของอินโดนีเซียจะมีจำนวน 68 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ที่ 72 ล้านตัน เพราะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกและปัญหาการระบาดของโรคและศัตรูพืช

เมื่อช่วงต้นปี องค์กรสำรองข้าวประเทศอินโดนีเซีย (Bulog) ระบุว่า จะไม่นำเข้าข้าวในปีนี้ แต่จะปรับเปลี่ยนเป็นการจัดหาข้าวจากเกษตรกรในประเทศแทนโดยจะรับซื้อข้าวประมาณ 4 ล้านตัน อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า Bulog จะไม่สามารถทำตามที่ระบุไว้เพราะราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น จึงต้องหันกลับมาใช้วิธีนำเข้าข้าวแทน

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ คาดว่าในไตรมาสแรกของปีนี้ ผลผลิตข้าวเปลือกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% เป็น 4.13 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าที่สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics) เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือน ม.ค. ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 4.035 ล้านตัน

ทั้งนี้ในช่วงครึ่งแรกของปี คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 9 ล้านตัน และคาดว่าทั้งปีจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 18.5 ล้านตัน

องค์กรอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ระบุว่า ในปีนี้ NFA อาจจะต้องซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้เพียง 600,000 ตัน จากที่ตั้งเป้าจัดหา 1.248 ล้านตัน เพราะราคาข้าวเปลือกในประเทศอยู่ใน

ระดับสูง โดยในขณะนี้ราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ประมาณ 18-18.5 เปโซต่อ.ก.ก ในขณะที่ NFA ได้กำหนดราคารับซื้อไว้ที่ 17.7 เปโซต่อ.ก.ก. (ประมาณ 412 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

เมื่อปีที่ผ่านมามี NFA จัดซื้อข้าวจากเกษตรกรได้ 280,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 111.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

ทางการอินเดียกำลังพิจารณายกเลิกการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (The Minimum Export Price MEP) ของข้าวบาสมาดิ เพื่อกระตุ้นการส่งออกและเพิ่มความสามารถในการส่งออกข้าวบาสมาดิ ปัจจุบันรัฐบาลกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำข้าวบาสมาดิที่ 700 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สภาธัญพืชแห่งชาติ (International Grains Council; IGC) ได้ประมาณการว่า ในปีนี้ อินเดียอาจจะส่งออกข้าวได้สูงถึง 6.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 5 ล้านตัน เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขยายการส่งออกมากขึ้น

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

ทางการปากีสถาน ระบุว่า ประเทศอิหร่านจะนำเข้าข้าวจากปากีสถาน 200,000 ตัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ปากีสถานจะนำเข้าปุ๋ยและแร่เหล็กจากอิหร่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ 2 ประเทศ

ขณะเดียวกัน สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) ได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงพาณิชย์ของปากีสถาน เพื่อเรียกร้องไม่ให้มีการอนุญาตนำเข้าข้าวจากอินเดียได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้ค้าข้าว และผู้ส่งออกของปากีสถาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ปากีสถานเพิ่งจะมีการนำเข้าข้าวจากอินเดีย เป็นครั้งแรก 100 ตัน จากจำนวน 2,500 ตัน ซึ่งตามรายงานข่าวระบุว่า ข้าวจำนวนดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังประเทศอิหร่าน แต่ผู้ส่งออกข้าวปากีสถานก็ให้ความเห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อปากีสถาน เพราะในอนาคตหากมีการอนุญาตให้นำเข้าโดยเสรีก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการของปากีสถานแน่นอน

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศได้ลดเป้าการนำเข้าพืชอาหารในปีงบประมาณนี้ (2011/12) ลง 29% เนื่องจากผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวสาลีและข้าวรวม 1.2 ล้านตัน (ข้าว 0.45 ล้านตัน และ ข้าวสาลี 0.75 ล้านตัน) จากแผนเดิม 1.7 ล้านตัน และลดลงจากปีงบประมาณก่อน (2010/11) ที่นำเข้ารวม 2.2 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

เกาหลีใต้

ในปี 2011 ที่ผ่านมามี เกาหลีใต้ได้นำเข้าข้าวจำนวน 347,658 ตัน ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับองค์การการค้าโลก (Minimum Market Access; MMA) ที่กำหนดไว้จำนวน 350,000 ตัน โดยเป็นการนำเข้าจากประเทศจีน 161,070 ตัน จากสหรัฐ 101,490 ตัน จากไทย 50,657 ตัน จากเวียดนาม 19,441 ตัน และจากพม่า 15,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยนำเข้าอยู่ที่ 750-965 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Riceonline.com

ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ เมืองฮ่องกง รายงานภาวะการค้านำเข้าข้าวของฮ่องกงในช่วงเดือนมกราคม 2555 จากปริมาณการนำเข้าและแหล่งนำเข้าต่างๆ โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวรวม 30,425 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวน 17,404 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 57.2% รองลงมาเวียดนาม 8,774 ตัน (28.8%) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จีน 2,402 ตัน (7.9%) ออสเตรเลีย 1,316 ตัน (4.3%) กัมพูชา 114 ตัน (0.4%) ญี่ปุ่น 84 ตัน (0.3%) สหรัฐอเมริกา 49 ตัน (0.2%) และไต้หวัน 25 ตัน (0.1%)

ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Rice Stock) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 รวมทั้งสิ้น 33,381 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (Whole rice) 30,760 ตัน และอื่นๆ (other) 2,620 ตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ เมืองฮ่องกง

สหรัฐอเมริกา

สมาชิกรัฐสภาสหรัฐ (US Congress members) ที่มาจากมลรัฐที่เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของสหรัฐฯ เช่น Arkansas, California, Louisiana, Mississippi, Missouri, Texas และ Virginia ได้เรียกร้องให้รัฐบาลอิรักพิจารณาซื้อข้าวจากสหรัฐฯ แทนการซื้อจากอินเดีย โดยอ้างเหตุผลที่สหรัฐฯได้เข้าไปช่วยเหลืออิรักในการปลดปล่อยและฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่

ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภา 12 รายได้เข้าชื่อส่งหนังสือไปยังกระทรวงพาณิชย์ของอิรัก เพื่อให้อิรักหันกลับมาพิจารณาซื้อข้าวจากสหรัฐฯ ซึ่งในช่วงระหว่างปี 2010-2011 สหรัฐฯสามารถขายข้าวให้อิรักในปริมาณที่ลดลงถึง 77% จากที่เมื่อก่อนอิรักเป็นตลาดข้าวที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของอิรัก ได้ชี้แจงว่า อิรักได้ซื้อข้าวบาสมาดิราคาถูกจากอินเดียซึ่งสหรัฐฯไม่ได้ปลูกข้าวชนิดนี้ และผู้บริโภคก็ชื่นชอบข้าวบาสมาดิมากกว่า

ที่มา Riceonline.com

